

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **6611** /TCHQ-VNACCS

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

V/v thúc đẩy đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho các doanh nghiệp XNK

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện kế hoạch triển khai thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã có công văn số 640/CNTT-CNTT ngày 27/09/2013 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng ký người sử dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn từ ngày 07/10/2013. Tiếp đó, ngày 25/10/2013 Tổng cục hải quan ban hành công văn số 6277/TCHQ-VNACCS trong đó nêu rõ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện việc đăng ký người sử dụng theo công văn số 640/CNTT-CNTT, đối với những doanh nghiệp chưa kịp đăng ký trước ngày 15/11/2013 thì tiếp tục tổ chức đăng ký để tham gia chạy thử ở giai đoạn tiếp theo.

Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong giai đoạn chạy thử hệ thống là rất cần thiết để làm quen và sử dụng thành thục các chức năng hệ thống, các quy trình nghiệp vụ khi thực hiện thủ tục hải quan. Điều này có ý nghĩa quyết định tới sự thành công khi triển khai chính thức Hệ thống VNACCS sau này. Tuy nhiên qua 01 tháng triển khai thực hiện công văn số 640/CNTT-CNTT, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký đến thời điểm hiện nay còn rất hạn chế so với tổng số các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hoạt động trên địa bàn của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Vì vậy, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Khẩn trương chỉ đạo các Chi cục, các phòng, ban thuộc Cục thúc đẩy công tác tuyên truyền và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký người sử dụng. Mục tiêu là đạt tối đa các doanh nghiệp tham gia vào giai đoạn chạy thử, làm tiền đề để triển khai thực tế sau này;

- Việc đăng ký người sử dụng theo công văn số 640/CNTT-CNTT cần liên tục được thực hiện đối với các doanh nghiệp mới tham gia cho tới khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc văn bản hướng dẫn thay thế của Tổng cục Hải quan.

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT và các phó TCT (để báo cáo);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**CỤC QUẢN LÝ CỤC CNTT&TK
Nguyễn Mạnh Tùng**